

CHỦ NHẬT ĐỎ Ngày hội lan tỏa sự sẻ chia

Năm 2019, Thái Bình là 1 trong 39 tỉnh, thành phố tổ chức ngày hội Chủ nhật đỏ. Đây là sự kiện do Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố tổ chức. Lần thứ XI được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và là lần thứ VI tổ chức tại Thái Bình, sự kiện đã thu hút đông đảo người dân trong tỉnh tham gia.

Có mặt tại Trường Đại học Thái Bình, đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội Chủ nhật đỏ năm 2019 mới thấy được không khí vui tươi náo nhiệt. Xen lẫn âm thanh của nhạc là nụ cười háo hức trên gương mặt của các thầy cô giáo, các bạn đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên chủ thập độ các huyện, thành phố và cả lực lượng vũ trang trong tỉnh. Sinh viên Bùi Minh Quang, lớp DHQL KT4, Khoa Kinh tế quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: Được tham gia một sự kiện có ý nghĩa nhân đạo em rất vui và hạnh phúc. Đây là dịp để tuổi trẻ chúng em có thêm cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Cho đi giọt máu của mình để cứu sống người khác, em thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.



Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Thái Bình tham gia hiến máu trong ngày hội Chủ nhật đỏ.

Được tham gia một sự kiện có ý nghĩa nhân đạo em rất vui và hạnh phúc. Đây là dịp để tuổi trẻ chúng em có thêm cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Cho đi giọt máu của mình để cứu sống người khác, em thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

kinh nghiệm hơn. Các khu vực được phân bố hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người muốn hiến tặng máu từ khâu tiếp nhận đăng ký, khám sàng lọc, lấy máu và nghỉ ngơi. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, lồng ghép vào các hội nghị, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu. Các hoạt động vui chơi ngoài trời sẽ diễn ra cho đến khi ngày hội kết thúc.

Cái lạnh của thời tiết như được xua tan bởi bầu không khí liên tục được hâm nóng khi lượng người hiến máu ngày một đông. Chủ nhật đỏ đã trở thành ngày hội của sự sẻ chia, nơi những nghĩa cử cao đẹp được tôn vinh, lan tỏa. Ông Mai Văn Tứ, Trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Vào dịp tết, lượng máu cần cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khoảng 1.200 đơn vị. Vì thế, ngày hội Chủ nhật đỏ được tổ chức trước tết Nguyên đán có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ huy động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu mà còn góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế trong dịp tết.

218 đơn vị máu thu được trong ngày hội Chủ nhật đỏ tại Trường Đại học Thái Bình đã ghi thêm dấu mốc cho sự thành công

của chương trình, góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Trong 70 điểm tổ chức hiến máu tình nguyện trên cả nước, cùng với điểm Trường Đại học Thái Bình, Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ tổ chức ngày hội Chủ nhật đỏ vào ngày 22/1/2019.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả của ngày hội Chủ nhật đỏ nói riêng, đồng chí mong muốn thời gian tới ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các ngành, các đơn vị tích cực tuyên truyền về hiến máu tình nguyện, tổ chức tốt các cuộc hiến máu, đạt chỉ tiêu được giao; tăng cường cơ sở vật chất, tiếp nhận, bảo quản, sử dụng máu hiệu quả; có hình thức động viên các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

HOÀNG LANH

► 25 tác phẩm đạt giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng



Tác phẩm "Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế" giành giải đặc biệt.

(chinhphu.vn) Vừa qua, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải và trưng bày ảnh giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần 5 - 2018.

Sau hơn 3 tháng phát động, giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng đã nhận được 6.428 tác phẩm của 632 tác giả từ 63 tỉnh, thành phố gửi dự thi. Trong đó có 5.102 tác phẩm ảnh đơn và 775 tác phẩm ảnh bộ. Phần thi ảnh chụp bằng điện thoại có 507 ảnh đơn và 44 bộ ảnh.

Hội đồng giám khảo đã tổ chức chấm online và quyết định chọn 25 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó, 1 giải đặc biệt được trao cho tác phẩm "Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế" của tác giả Nguyễn Tiến Thành.

Về giải ảnh đơn có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Tác phẩm "Bay cao trong chiến thắng" của tác giả Trần Thanh Hải giành giải nhất ảnh đơn.

Giải dành cho bộ ảnh gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó, tác phẩm "Ba phút lữ đừ cuốn phăng bàn ghế" của 2 tác giả Nông Việt Linh - Trần Văn Thuồng được Hội đồng giám khảo thống nhất trao giải nhất.

Giải nhất ảnh đơn chụp bằng điện thoại thuộc về tác phẩm "Phố mùa đông" của tác giả Nguyễn Đức Giang.

Giải nhất bộ ảnh chụp bằng điện thoại được trao cho tác phẩm "Dập lửa vụ cháy lớn" của tác giả Lê Minh Sơn.

► Rối Việt Nam dự Liên hoan quốc tế các nhà hát



(nhandan.com.vn) Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ tham dự Liên hoan quốc tế các nhà hát lần thứ 11 - Kerala 2019 (ITFoK), tổ chức tại Thiruvir - Ấn Độ từ ngày 20 - 26/1/2019.

Nhận lời mời của ban tổ chức Liên hoan quốc tế các nhà hát lần thứ 11 - Kerala 2019 (ITFoK), Nhà hát Múa rối Thăng Long tham gia chương trình múa rối nước cổ truyền. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của Nhà hát trong năm. Đoàn do NSUT Chu Lương, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Nhà hát dẫn đầu.

Sau đó, từ ngày 5/2/2019, Nhà hát tiếp tục biểu diễn tại Đài Loan (Trung Quốc) theo lời mời của Công ty J&V Original Co.Ltd từ ngày 5 - 11/2/2019. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật bao gồm triển lãm giao lưu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam do Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức, trong đó có nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

Các nghệ sĩ Nhà hát sẽ giới thiệu tới bạn bè quốc tế những tiết mục độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa Việt trong những sự kiện, những lễ hội lớn như: múa rồng, cày, cày, tát nước, cầu éch, múa bát tiên đánh cáo bắt vịt, cầu éch đánh bắt cá, nhĩ đồng hỷ thủy...

TRẦN TUẤN

THÁI THUY Phát huy công tác xã hội hóa trong bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa

Những năm qua, công tác xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa (DTLSVH) được các cấp, các ngành huyện Thái Thụy quan tâm đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng giữ gìn và phát huy các giá trị DTLSVH trên địa bàn.

Công trình nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nằm trong quần thể khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền là một trong những công trình được huyện Thái Thụy kêu gọi đầu tư bằng nguồn xã hội hóa. Trong đó, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã quyết góp ủng hộ gần 4 tỷ đồng để xây dựng công trình. Công trình được huyện Thái Thụy khởi công tháng 7/2017, khánh thành đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018).



Tu bổ, tôn tạo khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng theo kiến trúc cổ, mái ngói cong dốc, mặt bằng nhà hình chữ đinh, diện tích hơn 141m², kết

cấu bê tông cốt thép theo kiểu kết cấu gỗ. Đây là nơi thờ song thân phụ mẫu lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, các

anh chị em trong gia đình; thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Hồ Ngọc Lân, ban thờ chư vị.

Ngoài công trình nhà tưởng niệm, trong quá trình thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo khu lưu niệm đồng chí

Nguyễn Đức Cảnh giai đoạn 1, huyện Thái Thụy còn kêu gọi nguồn xã hội hóa để đầu tư thêm một số hạng mục khác trong khu lưu niệm. Từ đó tạo cho khu lưu niệm có một tổng thể hài hòa, tôn nghiêm, không gian thoáng đạt, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, là nơi tri ân sự hy sinh, những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hiện nay, huyện Thái Thụy có 25 di tích cấp quốc gia, 76 di tích cấp tỉnh. Theo ông Nguyễn Bá Hiện, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện: Những năm qua, các cấp, các ngành trong huyện đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo tồn DTLSVH, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí đầu tư thông qua chương trình mục tiêu quốc gia cùng với kinh phí tôn tạo di tích hàng năm, các di tích được tôn tạo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và giữ được nguyên vẹn kiến trúc di tích gốc. Trong năm 2018, toàn huyện có 17 di tích thực hiện việc trùng tu, tôn tạo và phục hồi, đều xin phép các cấp, thẩm quyền và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục được tình trạng các di tích xếp hạng tu sửa yếu tiện, không

xin phép ở các xã, thị trấn. Năm 2018, UBND huyện cũng đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng/di tích để chống xuống cấp cho 8 di tích. Nguồn vốn trên đã được các ngành chức năng huyện kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ cấp phát theo quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Hiện, do ảnh hưởng của thời gian, trong đó niên đại xây dựng của các di tích trên địa bàn huyện chủ yếu vào triều đại nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn cũng sự ảnh hưởng của khí hậu, còn trùng phá hoại nên nhiều di tích đã xuống cấp, trong đó có 54 di tích, cụm di tích đã được xếp hạng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, thời gian tới, các cấp, các ngành trong huyện tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa công tác xã hội hóa để bảo tồn DTLSVH, nhất là các di tích đang xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa đến các tầng lớp nhân dân; siết chặt quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, đặc biệt là thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

TRẦN TUẤN

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH Tham gia bảo đảm an ninh trật tự

Để góp phần giữ bình yên cho nhân dân đón tết, vui xuân, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng, chống cháy, nổ trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Ngay từ đầu tháng 12/2018, Hội CCB tỉnh đã tổ chức tập huấn, triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT, ATGT cho cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh trở xuống, chủ nhiệm các câu lạc bộ, mô hình tự quản về ANTT, ATGT, Hội tập trung tuyên truyền cho hội viên

về công tác phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo, động viên cán bộ, hội viên nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Thực hiện chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, những ngày này, Hội CCB thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ông Phạm Văn Thuận, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Vũ Thư cho biết: Để làm tốt công tác bảo đảm ANTT, ATGT, Hội phối hợp với Công an thị trấn

tổ chức tập huấn cho các thành viên trong tổ tự quản ANTT, ATGT về Luật Giao thông đường bộ, phối hợp với các nhà trường tuyên truyền nâng cao ý thức của học sinh về bảo đảm ATGT. Cán bộ hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thường xuyên có mặt tại các ngã tư, nút giao thông đồng người qua lại để làm công tác phân luồng góp phần giúp các phương tiện lưu thông thông suốt, hạn chế tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm.

Tại Quỳnh Phụ, Hội CCB huyện đã phổ biến các nội dung về bảo đảm ANTT, ATGT dịp cuối năm tới đồng đội hội viên. Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội cho biết: Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cơ sở

hội duy trì hoạt động của 106 tổ tự quản ATGT, 151 câu lạc bộ phòng, chống ma túy với gần 5.000 hội viên tham gia. Trong năm 2018, hội viên đã tham gia hòa giải 229 vụ và chạm giao thông, góp phần cùng nhân dân và lực lượng chức năng bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn.

Để công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo đảm ANTT, ATGT đạt hiệu quả, Hội CCB tỉnh đã in sao trên 400 tài liệu các loại gửi đến các tổ chức cơ sở hội và hơn 2.000 chi hội; chỉ đạo các cấp hội cơ sở lồng ghép các buổi sinh hoạt thường kỳ với việc quán triệt cán bộ, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia giữ gìn ANTT, bảo đảm ATGT.

Các cấp hội phối hợp với đài truyền thanh các xã, thị trấn viết hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, ATGT dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết thêm: Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, ATGT, trong năm 2018, các cấp hội CCB đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá 9 vụ buôn bán, sử dụng ma túy, vận động thành công 3 đối tượng từ bỏ ma túy; tuyên truyền cho 234 hội viên CCB kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, kinh doanh dịch vụ giải trí chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định của địa phương về bảo đảm ANTT. Các cấp hội cũng kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn.

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm ANTT, ATGT; thực hiện cuộc vận động "CCB Việt Nam tham gia giữ gìn

trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông"; phối hợp cùng các tổ chức chính trị, cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn tỉnh bồi dưỡng kiến thức pháp luật về ATGT cho học sinh. Các cấp hội CCB kiện toàn

và củng cố các câu lạc bộ, tổ, đội tự quản về ANTT, ATGT, phòng, chống ma túy, góp phần giữ bình yên cho nhân dân đón tết, vui xuân an toàn, lành mạnh.

TIẾN ĐẠT



Hội Cựu chiến binh xã Thống Nhất (Hưng Hà) tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.